

เตสิพิวส์

ฉบับที่ 23,847 วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 หน้า 22



การปลูกชุกินีในประเทศไทย เชื่อว่า ชุกินี เป็นผักเมืองหนาวจึงปลูกได้ดีในภาคเหนือ และพื้นที่บนภูเขาสูงของไทยเท่านั้น และชุกินีถูกนำเข้า มาปลูกนานแล้วในพื้นที่ดงกล้วย ซึ่งโดยส่วนมาก เจาะจงพื้นที่สูงตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไป อุณหภูมิ เฉลี่ย 18-30 องศาเซลเซียส

แต่ล่าสุดพบว่าสามารถปลูกชุกินีสามารถปลูกให้ ประสบผลสำเร็จได้ในพื้นที่ราบของ จ.พิจิตร ซึ่งตั้ง



อยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างที่มีสภาพภูมิประเทศและ สภาพภูมิอากาศไม่ต่างจากพื้นที่ภาคกลางซึ่งมี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 28-35 องศาเซลเซียส ซึ่งนำ เข้าเมล็ดพันธุ์จากประเทศไต้หวัน เพื่อนำมาทดลองปลูก และได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง

ชุกินี เป็นพืชวงศ์ แตง อยู่ในสกุลเดียวกับ ฟักทอง เป็นพืชฤดูเดียว มีอายุสั้น 70-80 วัน มีข้อดีคือ

หลังปลูกในระยะเวลาเดือนกว่าหรือ ราว ๓๕-๔๐ วัน ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ การปลูกและการ ดูแลรักษาจะใช้วิธีปลูกในถุงดำปลูกขนาดใหญ่ เมื่อ ใส่วัสดุปลูกลงไปแล้วจะมี ขนาดกว้าง 14 นิ้ว และสูง 18 นิ้วโดยประมาณ ซึ่งข้อดีของ การปลูกในถุงดำปลูกคือ สามารถ ควบคุมคุณภาพของวัสดุปลูก ได้ดีกว่าการปลูกในแปลง

วัสดุปลูกประกอบด้วย แกลบดำ ๒ ส่วน ขุยมะพร้าว ๒ ส่วน และดินร่วน 1 ส่วน ขั้นตอนการปลูก เมื่อ ได้เมล็ดมาแล้วให้นำมาเพาะลง ปลูกในถาดเพาะโดยใช้วัสดุ



ชุกินีแฟนซีในประเทศไทย



บวบขมมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 เป็นวัสดุปลูก รดน้ำให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอ ด้วยบัวรดน้ำพวยละเอียดสำหรับใช้รดน้ำต้นกล้า จนมีใบจริง

สองใบ ใช้ระยะเวลา 6-7 วัน จึงย้าย ต้นกล้าลงปลูกในถุงที่เตรียมไว้ เมื่อ ย้ายปลูกต้นกล้าเสร็จรดน้ำให้ชุ่มเพื่อ ให้ดินกระชับราก

หลังจากปลูกได้ 3 วันเมื่อ ต้นเริ่มตั้งตัวได้แล้วคลุมหน้าวัสดุ ปลูกด้วยฟางข้าว เพื่อช่วยพยุงต้น และป้องกันน้ำที่ระเหยระวัสดุปลูก ให้เสียรูป หลังจากปลูกได้ 7 วัน ให้น้ำปุ๋ยสูตร 25-7-7 ละลายน้ำใน อัตราส่วน 2.5 กก. และธาตุอาหาร เสริม 8 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร รดหลัง



จากนี้แล้วหลังจากนั้น ทุก ๆ 7 วัน ให้น้ำปุ๋ยสูตร 16-16-16 สลับกับสูตร 25-7-7 ผสมกับธาตุอาหารเสริมตามอัตราเดิมที่ได้กล่าวมาแล้ว

หลังจากย้ายปลูก 28-30 วัน ดอกตัวผู้จะเริ่มบาน และสังเกตเห็นดอก ตัวเมียที่ติดผลโดยไม่บาน เปลี่ยนอัตราการให้น้ำเป็น สูตร 8-24-24 ร่วมกับธาตุอาหารเสริมด้วยอัตราส่วนตามเดิม เพื่อบำรุงดอก

และผล หลังจากดอกโรยก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ โดยขนาดที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวนั้น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร การให้น้ำ ชุกินีเป็นพืชที่มีความต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ชะงักการเจริญเติบโต และผลผลิตคุณภาพต่ำ การใส่ปุ๋ย หลังจากย้ายปลูกควรให้น้ำทุก ๆ 10 วันของอายุพืช ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 การเก็บผลผลิต เก็บเกี่ยวผลอ่อน ผิวเป็นมัน หลังจากดอกบาน 5-7 วัน หรือเมื่อกลีบดอกหลุดจากผล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ความยาว 10-20 เซนติเมตร เก็บเกี่ยวทุก 2-3 วัน โดยใช้มีดปลายแหลมหรือกรรไกรตัดที่ ขั้วของผล

ราคาจำหน่ายชุกินี ตอนนี้อยู่ที่ท้องตลาด บ้านเราจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 45-60 บาท.

กวีศักดิ์ เขียวเรืองยศ